

God Told Me Really? : พระเจ้าบอกฉันจริงหรือ?

พระเจ้าบอกฉัน จริงหรือ?



โดย อาเซอร์ อินทราเตอร์

ในการรวมตัวกันของพวกเรา ที่ซึ่งเราเชื่อว่าจะได้รับการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรามักจะได้ยินผู้คนพูดอย่างร้อนรนว่า “พระเจ้าบอกฉันว่า....!” จริงแล้วเราหมายความว่าอะไรกันแน่กับประโยคเหล่านี้ ? มันเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่?

มันเป็นไปได้ผ่านทางความเชื่อในพระเยซู (yeshua นาม พระเยซูในภาษาฮีบรู) ที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสถิตอยู่ในเรา โรม 8:9,11,11 “พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่าน...” “พระวิญญาณ....ทรงสถิตในท่านทั้งหลาย” “พระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงสถิตในท่านทั้งหลาย”

โดยการทรงสถิตของพระเจ้าภายในจิตวิญญาณ เราจึงถูกนำไต่โดยพระวิญญาณ โรม 8:14 “เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใด ผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า” การรับสัมผัสถึงการทรงนำจากภายในนั้นสามารถเกิดได้ในทุกวัน หรืออาจจะเป็นประจำที่เกิดขึ้นเฉพาะในขณะหนึ่งๆเป็นครั้งคราว

“การทรงนำ” นี้เป็นประจำอย่างเดียวกันที่ต่อเนื่องมาจากการเผยพระวจนะของอิสราเอล (1ซามูเอล 10:10-13, โยเอล 2:28-29) และเป็นการทำให้อาณัติของโมเสสถึงความสมบูรณ์ ที่กล่าวว่า ประชาชนของพระเจ้าจะได้รับวิญญาณแห่งพระเจ้าและเผยพระวจนะทุกคน (กัณดารวิถี 11:29) และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่ที่เกี่ยวกับ “การทรงสถิตภายใน” นั้น ละเอียดอ่อน, รับรู้ได้ด้วยการหยั่งรู้, เกิดขึ้นภายใน, เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล และ เป็นกฎเกณฑ์มากกว่าคำเผยพระวจนะที่เกิดจากการแทรกแซงของพระเจ้าที่ได้ถูกกล่าวถึงในธรรมบัญญัติ และผู้เผยพระวจนะ

ความคิดที่คาดเคลื่อน

มีสายธารแห่งความคิดที่มันคงอยู่ภายในหัวใจของมนุษย์ ความคิดเหล่านั้นบางความคิดมีจุดเริ่มต้นจากวิญญาณจิตดั้งเดิม และจากเนื้อหนัง โรม8:6 “ความคิดจากเนื้อหนังนั้นคือความตาย ส่วนความคิดจากพระวิญญาณนั้นเป็นชีวิตและสันติสุข” มีสายธารความคิดหนึ่งที่มาสู่จิตใจเราโดยวิญญาณจิตของเรา ซึ่งเชื่อมต่อมาจากพระวิญญาณพระเจ้า และอีกสายธารหนึ่งนั้นมาจากความรู้สึกนึกคิดของเนื้อหนัง ที่เชื่อมต่อมากับโลกนี้ซึ่งถูกรับอิทธิพลมาจากวิญญาณชั่ว (เอเฟซัส 2:2)

เมื่อมีผู้กล่าวว่า “พระเจ้าบอกฉันว่า” ที่จริงแล้วเขาหมายถึง “ฉัน” ได้รับความคิดที่ชัดเจนและบริสุทธิ์ที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของฉันอย่างฉับพลัน ซึ่งมาจากจิตวิญญาณของตนเอง และฉันก็มั่นใจว่าความคิดนั้นมาจากพระวิญญาณของพระเจ้า” มันค่อนข้างที่จะแปลกในการพูดเช่นนี้ ผู้คนจึงพูดได้อย่างง่ายดายว่า “พระเจ้าบอกฉันว่า” อย่างไรก็ตามมันก็จำเป็นมากที่เราจะต้องชัดเจนกับตัวเองให้มากพอเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด หากไม่เช่นนั้นจะฟังดูเหมือนว่าเรากำลังกล่าวอ้างอย่างเกินจริงว่าพระเจ้าแทรกแซงและส่งข้อความสั่งการมาถึงเรา

มันไม่ใช่เสียงของพระเจ้าที่จะพูดกับคุณด้วยเสียงดังที่จะทำให้คุณได้ยิน แต่คุณจะได้รับ “รอยประทับ” ในหัวใจของคุณ โรม 8:16 “พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณจิตของเราทั้งหลาย....” อะฮ้า ! เพราะฉะนั้นมันจะถูกตอกมากกว่าที่จะพูดว่า “ฉันสัมผัสว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเป็นพยานกับวิญญาณจิต

ของฉันว่า...” การพูดอย่างนี้สักกระยะหนึ่งอาจจะทำให้ความเข้าใจผิดน้อยลงกว่าพูดว่า “พระเจ้าบอกฉันว่า...”

ในบางโอกาสความชัดเจนของถ้อยคำที่มาถึงเรานั้นจะเพิ่มในส่วนของการสัมผัสที่ความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่มีต่อการประกาศถ้อยคำของเรา มันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือต่อผู้มาใหม่ และบางทีมันก็อาจจะเป็นประโยชน์หรือสามารถช่วยเหลือต่อผู้ที่เคยได้เผชิญความผิดพลาด และการอวดอ้างเกินจริงในการเผยพระวจนะ จะต้องไม่เกิดขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ไปถึงจุดที่ทุกคนร่วมกันปฏิเสธของประทานในพระวิญญาณ

สายธารแห่งความคิดภายในเรามาในรูปแบบของ

1. ถ้อยคำ
2. ภาพ
3. ความรู้สึกฟุ้งงอกหรือฟุ้งผิดในจิตใจ

พยานฝ่ายจิตสำนึก (ความรู้สึกฟุ้งงอกหรือผิด)

ข้อความประเภทที่ 3 นี้คือการยืนยัน หรือการตักเตือนซึ่งเกิดจากความหยั่งรู้ภายใน เหมือนสัญญาณไฟ จราจรที่แสดงสีเขียวว่า “ไป” สีเหลืองว่า “ระวัง” หรือสีแดงว่า “หยุด” โรม 2:15 “ใจสำนึกผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วย ความคิดขัดแย้งต่าง ๆ นั้นแหละจะกล่าวโทษเขาหรือแก้ว่าเขา...” ผู้คนมากมายจะแยกแยะความคิดภายในของตนเองได้ สิ่งที่พูดถึงอยู่ที่นี่ทำให้เรารับการสัมผัสเมื่อพระเจ้าตรัสบางอย่าง และเกิดความเข้าใจด้วย

จิตสำนึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของเราที่พระเจ้าตั้งให้ “เป็นพยานร่วมด้วย” ดังนั้นข้อความของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์และเป็นไปตามแง่จริยธรรม โรม 9:1 “ใจสำนึกผิดชอบเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” คุณอาจจะได้รับข้อความจากวิญญาณของพระเจ้า แต่อย่างลึ้มว่ามันต้องถูกเติมเต็มด้วยวิญญาณ และจิตสำนึกชอบของตนเอง

สิ่งใดก็ตามที่มีผลต่อหัวใจของคุณจะส่งผลต่อสิ่งที่คุณจะได้รับ และผลส่งว่าคุณจะรับรู้อย่างไร ในการแยกแยะถึงความจริงแห่งข้อความเผยพระวจนะนั้นเราต้องทำให้ผลกระทบส่วนบุคคลนั้นไปสู่การพิจารณา เพราะการเผยพระวจนะของเรานั้นไม่สมบูรณ์ (1 โครินธ์ 13:9) ให้เราขอการอภัยอย่างถ่อมใจจากคนเหล่านั้นที่เคยถูก “ดับสวิตซ์” จากกรกล่าวอ้างเกินจริงที่มากเกินไป ให้เราละทิ้งการโกหกที่ทำให้เหมือนถูกต้อง และความเจ้าเล่ห์ ให้เราเข้าไปแสวงหาของประทานการเผยพระวจนะที่บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิมากขึ้น

พระนามของพระเจ้า – เยโฮวาห์

ในข้อความนี้ (คำแปลภาษาจีน) ยูวัลได้สอนถึงความหมายของพระนามพระเจ้า (เยโฮวาห์) ในภาษาฮีบรู และแสดงให้เห็นว่าชื่อเยโฮวาห์นั้นถูกประกอบด้วยนามพระเยซู

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

อัปเดตอย่างย่อ และคำขอการอธิษฐานเพื่อ

รัฐบาลและประชาชนเดนมาร์กได้แสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมกับชุมชนชาวยิวอย่างเข้มข้น หลังจากผู้ก่อการร้ายเข้าโจมตีโบสถ์ศาสนายิวเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

การรณรงค์การเลือกตั้งของอิสราเอลมีการ “สาดโคลน” มากขึ้นทุกสัปดาห์ อธิษฐานเพื่อนำพระทัยพระเจ้าในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในเดือนมีนาคมนี้

หลังจากคริสเตียนคอปติกชาวอียิปต์ 21 คนถูกฆาตกรรมโดยการตัดหัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีอียิปต์ อัล สิสี่ (Al Sisi) สั่งโจมตีค่าย ISIS ในซีนายทางอากาศ เพื่อจะให้ความชัดเจนมากขึ้นว่า : โลกนี้จะตอบสนองอย่างไรเมื่อมีการมุสลิม 21 คนถูกตัดหัวโดยคริสเตียน หรือ ชาวปาเลสไตน์ที่โดนตัดหัวโดยผู้นำชาวยิว

อธิษฐานเพื่อ ยาดฮาดโมนา คิบนุทซ์ของเมซียานิค ที่จะต้านทานอยู่ได้ในเรื่องทั้งจำนวนฝ่ายวิญญาณ การเงิน กฎหมาย และการโจมตีจากหน่วยงานราชการ

อธิษฐานเพื่อ "S" หญิงสาวจากครอบครัวอรรถด็อกซ์ผู้ที่ได้มา อาสาวัท เยชวา สัปดาห์นี้ เพื่อให้ได้เข้าร่วมนมัสการและการเรียนการสอน และได้รับคำเผยพระวจนะถึงเธอจากผู้นำในการประชุม

อธิษฐานเพื่อ ดีเฟอเรท เยชวา สมาชิกกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่จะมีประสบการณ์การเติบโตใหม่ภายใต้การดูแลของดาวิด และวิคตอเรีย

อธิษฐานเพื่อผลจากพันธกิจของยูวัล, ทาล, โคดี และลืออาท ที่โรงเรียนเกทเวย์ บียอนด์เทรนนิ่ง ในคิริปรัส สัปดาห์ที่ผ่านมา